



แผนปฏิบัติการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562

ชื่อโครงการ การจัดการความรู้ในองค์กร

หมวด ก ความเชื่อมโยง	ยุทธศาสตร์กระทรวงการคลังที่ 6 ยุทธศาสตร์กรมสรรพสามิตที่ 4 กลยุทธ์ที่ 4.4.1 ยุทธศาสตร์สำนัก/ศูนย์/กลุ่ม/ภาค ที่ ...	<p><b>การเป็นองค์กรต้นแบบในการบริหารงานอย่างมีธรรมาภิบาลและเป็นมืออาชีพ</b></p> <p>บริหารองค์กรตามหลักธรรมาภิบาลสอดคล้องกับระบบราชการ 4.0</p> <p>พัฒนาบุคลากรสู่ความเป็นมืออาชีพ</p> <p>บริหารองค์กรตามหลักธรรมาภิบาลสอดคล้องกับระบบราชการ 4.0</p>														
หมวด ข โครงการ	วัตถุประสงค์ ตัวชี้วัดหลัก(Outcome) ผลที่คาดว่าจะได้รับ ระยะเวลาดำเนินการ งบประมาณที่ใช้ตามแผนงาน	<p><b>เพื่อส่งเสริมให้บุคลากรมีความรู้และทักษะในการทำงานอย่างมืออาชีพ</b></p> <p>ร้อยละของบุคลากรที่ผ่านการทดสอบความรู้ไม่ต่ำกว่าร้อยละ 70</p> <p>บุคลากรมีความรู้และทักษะในการทำงานอย่างมืออาชีพ</p> <p>1 ตุลาคม 2561 - 30 กันยายน 2562</p> <p><input type="checkbox"/> เงินงบประมาณ บาท <input type="checkbox"/> เงินฝากค่าใช้จ่ายเก็บภาษีท้องถิ่น บาท</p>														
หมวด ค ผู้ดำเนินงาน	ผู้จัดทำโครงการ (ผู้ปฏิบัติงาน) ผู้รับผิดชอบหลัก (หัวหน้าส่วน/ฝ่าย/กลุ่ม) ผู้อนุมัติ(ผู้อำนวยการสำนัก/ศูนย์/กลุ่ม/ภาค) หน่วยงานผู้รับผิดชอบหลัก (สำนัก และส่วน/ฝ่าย)	<p>นางสาวจริณี ดั่งนัย ตำแหน่ง เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน โทรศัพท์ 79400 ต่อ 204</p> <p>นางยุพิน มณีกาญจน์ ตำแหน่ง นักจัดการงานทั่วไปชำนาญการ โทรศัพท์ 79400 ต่อ 202</p> <p>นางสาวจงกลณี บัวทอง ตำแหน่ง สรรพสามิตพื้นที่พัทลุง โทรศัพท์ 79400 ต่อ 201</p> <p>สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่พัทลุง ฝ่ายอำนวยการ</p>														
หมวด ง รายละเอียดโครงการ	กิจกรรมหลัก	ตัวชี้วัด	หน่วยนับ	ไตรมาสที่ 1			ไตรมาสที่ 2			ไตรมาสที่ 3			ไตรมาสที่ 4			รวมทั้งสิ้น
	ระดับ 1 วิเคราะห์และสรุปองค์ความรู้	Process :	ระดับ					5					5	5		
	ระดับ 2 ดำเนินการจัดการความรู้	<b>ระดับความสำเร็จของการ</b>														
	ระดับ 3 สรุปและเผยแพร่การจัดการความรู้	<b>ดำเนินการจัดการความรู้</b>														
	ผ่านทางเว็บไซต์															
	ระดับ 4 จำนวนบุคลากรที่เข้าร่วมการจัดการ															
ความรู้ ร้อยละ 30 ของบุคลากรทั้งหน่วยงาน																
ระดับ 5 จำนวนบุคลากรผ่านคะแนนทดสอบ	<b>Output :</b>	เรื่อง						1					1	2		
ความรู้ ร้อยละ 70 ไม่น้อยกว่าร้อยละ 60 ของ	จำนวนองค์ความรู้ที่นำไปเผยแพร่	ครั้ง						1					1	2		
ผู้เข้าร่วมการจัดการความรู้	<b>Outcome :</b>	ร้อยละ						60					60	60		
	ร้อยละของบุคลากรที่ผ่านการ															
	ทดสอบความรู้ไม่ต่ำกว่าร้อยละ 70															

หมายเหตุ 1. หมวด ก. สำนักแผนภาษีจะตรวจสอบและเชื่อมโยงข้อมูลอีกครั้ง

2. ตัวชี้วัด Process เป็นตัวชี้วัดใช้ในการวัดความคืบหน้าของกิจกรรม ตัวชี้วัด Output เป็นตัวชี้วัดเชิงปริมาณ และตัวชี้วัด Outcome เป็นตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ ไม่ควรใช้ตัวชี้วัดซ้ำซ้อนกัน
3. แบบฟอร์มแผนงานนี้ ใช้ในการจัดทำรายละเอียดทั้งโครงการตามยุทธศาสตร์ และแผนปฏิบัติการ โดยขอให้ท่านเปลี่ยนประเภทแผนงานให้ถูกต้องตามจริง (บรรทัดแรกของแบบฟอร์ม)
4. ขอให้ท่านทำแผนงานลงในแบบฟอร์มใหม่นี้เท่านั้น เพื่อเป็นมาตรฐานเดียวกันทั่วทั้งองค์กร หากไม่ได้ทำลงในแบบฟอร์มใหม่นี้ ใครขอส่งคืนให้ท่านช่วยทำตามแบบฟอร์มใหม่นี้ด้วย ขอขอบคุณยิ่ง